



DỰ ÁN
NHÂN RỘNG SÁNG KIẾN THƯƠNG MẠI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TRONG NGÀNH
DƯỢC LIỆU TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ DƯỢC LIỆU
TỈNH CAO BẰNG

TỔNG QUAN

Dự án “Nhân rộng các sáng kiến thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học trong ngành thảo dược tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu - EU tài trợ (sau đây gọi tắt là Dự án BioTrade EU) được tổ chức Helvetas Việt Nam thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu tổng thể nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia được Quốc tế công nhận về cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên cho các ngành công nghiệp thảo dược, thực phẩm và mỹ phẩm – được khai thác và chế biến theo tiêu chuẩn tự nguyện về thương mại gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Một trong những hợp phần quan trọng của dự án là hỗ trợ hoàn thiện hệ thống thể chế và chính sách liên quan tại các cấp trung ương và địa phương để thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị và hoàn thiện hệ thống thị trường cho các cây dược liệu tại Việt Nam, nhằm mục tiêu mang bảo tồn đa dạng sinh học và mang lại giá trị kinh tế gia tăng cho người dân.

Helvetas Vietnam hiện đang hợp tác với Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng và một số doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các hoạt động liên quan đến phát triển các chuỗi giá trị có nguồn gốc nguyên liệu tự nhiên trong khuôn khổ dự án BioTrade EU.

Cao Bằng là tỉnh có hệ sinh thái phong phú và đa dạng với điều kiện tự nhiên - khí hậu và thổ nhưỡng thích ứng cho việc phát triển các cây dược liệu. Kết quả điều tra cơ bản về cây thuốc Cao Bằng từ năm 1969 – 1973 phát hiện có 617 loài cây thuốc, thuộc 211 họ thực vật. Nguồn cây thuốc tự nhiên Cao Bằng có nhiều loài, rất đa dạng, huyện nào cũng có, tập trung nhiều nhất là các huyện: Thông Nông, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Nguyên Bình, Thạch An. Ngoài ra, còn có nhiều loài cây dược liệu quý trong tự nhiên chưa được nghiên cứu và ứng dụng. Tuy có nhiều tiềm năng nhưng hiện nay người dân vẫn chủ yếu thu hái trong tự nhiên chứ thiếu đầu tư thành sản xuất hàng hóa. Ngoài ra tình trạng khai thác, thu hái, buôn bán tài nguyên cây thuốc quá mức và không kiểm soát dẫn đến nguy cơ suy giảm cũng như tuyệt chủng các nguồn tài nguyên đa dạng sinh học này.

MỤC TIÊU GÓI TƯ VẤN

Thực hiện nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất và thị trường dược liệu của tỉnh Cao Bằng, đánh giá tiềm năng phát triển dược liệu hàng hóa của Cao Bằng, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tìm kiếm và xây dựng các giải pháp và chính sách phát triển dược liệu phù hợp với định hướng trong chiến lược tái cơ cấu ngành trồng trọt của tỉnh.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Đối tượng hưởng lợi là Sở NN&PTNT tỉnh Cao Bằng. Đơn vị/Nhóm tư vấn/Cá nhân được lựa chọn sẽ tiến hành nghiên cứu và khảo sát các nội dung như sau:

1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất - thị trường dược liệu tỉnh Cao Bằng.
2. Phân tích và đánh giá hiện trạng các chuỗi giá trị dược liệu hiện có của Cao Bằng.
3. Đánh giá tiềm năng phát triển dược liệu ở Cao Bằng.
4. Đề xuất giải pháp phát triển dược liệu phù hợp với định hướng trong chiến lược Tái cơ cấu của tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo nghiên cứu cuối cùng của gói tư vấn này sẽ hỗ trợ cho Sở NN&PTNT tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025 lĩnh vực trồng trọt, cũng như xây dựng Chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp tầm nhìn 2030.

KHUNG THỜI GIAN

1/7/2020 – 15/8/2020

YÊU CẦU NĂNG LỰC ĐƠN VỊ TƯ VẤN

- Có năng lực nghiên cứu, có kinh nghiệm khảo sát đánh giá và đặc biệt là tư vấn chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Có nhiều kinh nghiệm trong khảo sát, đánh giá và phân tích các chuỗi giá trị.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển nông nghiệp và các tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững sẽ được ưu tiên;
- Có nhân sự với năng lực và chuyên môn phù hợp, tối thiểu trình độ Thạc sỹ với ít nhất 05 năm hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, quy hoạch và phát triển nông nghiệp nông thôn, xúc tiến thương mại, kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển.
- Có kinh nghiệm làm việc với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và trong ngành dược liệu một lợi thế;

HỒ SƠ YÊU CẦU

Các tổ chức/đơn vị tư vấn/ cá nhân có chuyên môn phù hợp và quan tâm gửi (i) Thư bày tỏ nguyện vọng, (ii) Hồ sơ năng lực và (iii) Đề xuất kỹ thuật (bao gồm phương pháp nghiên cứu, kế hoạch thực hiện, và đề xuất tài chính) tới địa chỉ email: tuan.nguyen@helvetas.org.

Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 28/06/2020.

Phạm Văn Lương
Giám đốc quốc gia
Helvetas Vietnam

Nguyễn Đình Tuấn
Giám đốc dự án
Dự án BioTrade EU